

## บทที่ 13

### การพัฒนาผลฝ่ายวิญญาณ

#### วัตถุประสงค์

เมื่อจบบทนี้แล้ว คุณจะสามารภ

- อธิบายการเกิดผลฝ่ายวิญญาณในระดับต่างๆ กัน
- ใช้การเปรียบเทียบของผลิตผลในธรรมชาติ เพื่ออธิบายว่าการเกิดผลของพระวิญญาณพัฒนาอย่างไรในชีวิตของผู้เชื่อ

#### ข้อพระคัมภีร์สำคัญ

**“แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น”**

ยอห์น 15:2

#### คำนำ

ข้อพระคัมภีร์สำคัญสำหรับบทนี้ยืนยันถึงพระประสงค์ของพระเจ้าว่า ผลฝ่ายวิญญาณจำเป็นต้องเห็นได้ชัดในชีวิตของคุณ

บทนี้ให้แนวทางในการพัฒนาผลฝ่ายวิญญาณ

#### ระดับการผลิตของผล

มีการเกิดผลที่เห็นได้ชัดในชีวิตของผู้เชื่ออยู่หลายระดับที่แตกต่างกัน

ยอห์น บทที่ 15 สามารถจำแนกผลการผลิตในหลายๆ ระดับ

- ผล - ยอห์น 15:2 ก.
- ผลที่มากขึ้น - ยอห์น 15:2 ข
- ผลมากมาย - ยอห์น 15:5, 8
- ผลที่คงทนถาวร - ยอห์น 15:16

พระประสงค์ของพระเจาก็คือ ให้คุณเกิดผลฝ่ายวิญญาณมากมาย และต้องเป็นผลที่คงทนถาวร

พระองค์ต้องการให้คุณเกิดผลโดยการประกาศข่าวประเสริฐ พระองค์ยังปรารถนาผลภายในที่เป็นเหมือนพระฉายาของพระคริสต์นั้นเจริญเติบโตในชีวิตของคุณด้วย

## ความจริงตามธรรมชาติและความจริงฝ่ายวิญญาณ

พระคัมภีร์บรรพบุรุษสำคัญๆ ซึ่งคุณต้องจำแนกเพื่อที่จะเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสกับคุณ ผ่านพระวจนะของพระองค์

หนึ่งในหลักสำคัญเหล่านี้ ธรรมชาติซึ่งคู่ขนานไปกับความจริงฝ่ายวิญญาณ คำว่า"คู่ขนาน" หมายถึง คล้ายคลึงกับบางสิ่งหรือ "วางประชิดเคียงคู่กัน" ในที่นี้หมายถึง "ธรรมชาติซึ่งคู่ขนานไปกับความจริงฝ่ายวิญญาณ" พระเจ้าทรงใช้ตัวอย่างจากธรรมชาติ เพื่อที่จะอธิบายหรือแทนที่ความจริงฝ่ายวิญญาณ

คำอุปมาของพระเยซูก็เป็นตัวอย่างจากธรรมชาติถึงความจริงฝ่ายวิญญาณ ตัวอย่างเช่น ในคำอุปมาข้อหนึ่ง พระองค์ใช้ตัวอย่างธรรมชาติเรื่องผู้หญิงที่กำลังค้นหาเงินเหรียญที่หายอย่างเอาจริงเอาจัง พระองค์ใช้ตัวอย่างนี้ เพื่ออธิบายความตั้งใจจริงซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งชายและหญิงผู้หลงหายไปในความบาป

นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ตัวอย่างของคำอุปมา ซึ่งพระเยซูใช้จากธรรมชาติเพื่ออธิบายถึงความจริงฝ่ายวิญญาณ

หลักธรรมชาติและฝ่ายวิญญาณนี้ ซึ่งคู่ขนานและคล้ายคลึงกันถูกอธิบายไว้ใน 1 โครินธ์ ดังนี้

**“สิ่งที่หว่านลงไปในนั้นเป็นร่างกาย สิ่งที่เป็นขึ้นมาก็จะเป็นกายวิญญาณ ถ้าร่างกายมีกายวิญญาณก็มีด้วย**

**มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า มนุษย์คนเดิมคืออาดัม ยังเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ แต่อาดัมผู้ซึ่งมาภายหลังนั้นเป็นวิญญาณผู้ประสาทชีวิต**

**แต่ร่างกายซึ่งเกิดก่อนนั้นหาใช่เป็นกายวิญญาณไม่ แต่เป็นร่างกาย แล้วภายหลังจึงเกิดมีกายวิญญาณขึ้น”**

**1 โครินธ์ 15:44-46**

จากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ อัครทูตเปาโลแบ่งปันหนึ่งในตัวอย่างอันยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติที่คล้ายคลึงกันกับความจริงฝ่ายวิญญาณ

มนุษย์คนแรกซึ่งถูกสร้างโดยพระเจ้า ก็คือมนุษย์ธรรมชาติชื่อ อัดัม และพระเยซูถูกเรียกว่าเป็นอาดัมคนสุดท้าย ก็คือชื่อฝ่ายวิญญาณ

อาดัม คือธรรมชาติซึ่งคู่ขนานไปกับความจริงฝ่ายวิญญาณซึ่งพระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านพระเยซูคริสต์

โดยมนุษย์ธรรมชาติจึงมีบาปและความตาย แต่โดยมนุษย์ฝ่ายวิญญาณก็มีความรอดและได้ชีวิต

สิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติก็คือสิ่งซึ่งคุณสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆ ของคุณเอง คุณสามารถเห็น ได้ยิน หรือสัมผัสสิ่งนั้นได้ ส่วนสิ่งซึ่งเป็นฝ่ายวิญญาณ สิ่งนั้นคุณสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัสฝ่ายวิญญาณเท่านั้น

ตัวอย่างธรรมชาติจะรู้จักได้ด้วยประสาทสัมผัสทางกายภาพ ตัวอย่างฝ่ายวิญญาณก็คล้ายคลึงกัน คือรู้จักได้โดยการทรงสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์

การเข้าใจหลักการนี้ในเรื่องธรรมชาติซึ่งคล้ายคลึงกับความจริงฝ่ายวิญญาณย่อมมีผลต่อการมีความเข้าใจแบบใหม่ในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า

### การพัฒนาผลของพระวิญญาณ

พระเยซูใช้คำว่า “ผล” ของพระวิญญาณเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความคล้ายคลึงกันกับความจริงฝ่ายวิญญาณ

สภาวะบางอย่างก็จำเป็นที่จะต้องให้มีการเกิดผลในโลกธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้เป็นการเปรียบเทียบฝ่ายวิญญาณซึ่งจำเป็นสำหรับการเกิดผลฝ่ายวิญญาณด้วย

ในโลกธรรมชาติ เช่นเดียวกับขอบเขตของโลกฝ่ายวิญญาณมีสภาวะบางอย่างซึ่งจำเป็นต่อการที่จะมั่นใจในด้านความเจริญเติบโต ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย

#### ชีวิต

คุณสมบัติที่ต้องการประการแรกสำหรับการพัฒนาผลของพระวิญญาณก็คือ ชีวิต

เช่นเดียวกับชีวิตในโลกธรรมชาติซึ่งเกิดมาจากเมล็ด ชีวิตในโลกฝ่ายวิญญาณก็ต้องเกิดจากเมล็ดแห่งพระเยซูคริสต์

ในพระสัญญาแรกของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของโลก พระเยซูถูกเรียกว่าเป็น “เมล็ด”

**“เราจะให้เจ้ากับหญิงเป็นศัตรูกัน ทั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์ของเขาด้วย พงศ์พันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก และเจ้าจะทำให้สันเท้าของเขาฟกซ้ำ”**

**ปฐมกาล 3:15**

ในพระเยซูคริสต์ (เมล็ดนั้น) ก็คือ ชีวิต ซึ่งจำต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า ผลฝ่ายวิญญาณออกมา

**“พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของชีวิต”**

**ยอห์น 1:4**

**“เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองฉันใด พระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์ฉันนั้น”**

**ยอห์น 5:26**

**“...เรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์”**

**ยอห์น 10:10**

เมล็ดแห่งชีวิตนั้นคือ พระเยซูคริสต์ จะต้องดำรงอยู่ในตัวคุณ มิฉะนั้นคุณก็ไม่สามารถผลิตสิ่ง  
ที่เรียกว่า ผลของพระวิญญาณ หากคุณไม่มีสัมพันธภาพเป็นส่วนเดียวกับพระองค์เพราะว่า

**“ผลของเจ้าก็ได้มาจากเรา”**

**โอสายา 14:8**

### น้ำ

เป็นสิ่งจำเป็นในการผลิตผล ในโลกธรรมชาติ

น้ำเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ น้ำแห่งชีวิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ  
สิ่งจำเป็นในการเกิดผลในโลกฝ่ายวิญญาณ เป็นน้ำซึ่งสามารถระงับและดับความกระหายฝ่าย  
วิญญาณ และนำความเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณมาให้

**“ผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า “แม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิต จะไหลออกมาจาก  
ภายในผู้นั้น”**

**(แต่สิ่งซึ่งพระเยซูตรัสนั้นหมายถึง พระวิญญาณ ซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับ เหตุ  
ว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้ เพราะพระเยซูยังมิได้ประสพเกียรติกิจ)”**

**ยอห์น 7:38-39**

**“เพราะว่าเราจะเท... น้ำ... ลงบนแผ่นดินที่กระหาย และลำธารลงบนดินแห้ง เราจะเท  
วิญญาณของเราเหนือเชื้อสายของเจ้า และพรของเราเหนือลูกหลานของเจ้า”**

**อิสยาห์ 44:3**

### ความสว่าง

การตอบสนองต่อความสว่างเป็นสิ่งกระตุ้นการเจริญเติบโตในขบวนการเกิดผลของผลไม่ตาม  
ธรรมชาติ

การตอบสนองของคุณที่มีต่อความสว่างแห่งพระวาระของพระเจ้า ทำให้เกิดเป็นผลในฝ่าย  
วิญญาณ

**“นี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกแก่ท่านทั้งหลายคือว่า พระเจ้าทรง  
เป็นความสว่าง และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย**

**ถ้าเราจะว่าเราพร้อมสามัคคีธรรมกับพระองค์ และยังคงดำเนินอยู่ในความมืด เราก็พุด  
มุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริง**

**แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง เราก็  
พร้อมสามัคคีซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเรา  
ทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น”**

**1 ยอห์น 1:5-7**

### อากาศ

คาร์บอนไดออกไซด์ถูกพัดพาเข้ามาโดยพืชและต้นไม้ตามธรรมชาติ ซึ่งก็มาจากอากาศที่อยู่โดยรอบนั่นเอง อากาศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเจริญเติบโตและการเกิดผลิตผลฝ่ายธรรมชาติของโลก

จากพระวจนะของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเปรียบเทียบกับอากาศหรือ

### **ลม**

**“ลมใคร่จะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้น และท่านได้ยินเสียงลมนั้น แต่ท่านไม่รู้วาลมมาจากไหน และไปที่ไหน คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคน”**

**ยอห์น 3:8**

คำว่า “ลม” แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพัดผ่านชีวิตของคุณก็เหมือนกันมากกับลมในโลกธรรมชาติ ลมช่วยให้เมล็ดพืชกระจัดกระจายออกไปเช่นเดียวกับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งทำการผัดร้อนข้าวสาลีเพื่อให้เปลือกหรือแกลบกระจายไปจากชีวิตฝ่ายวิญญาณด้วย เมื่อพัดเอาขยะหรือสิ่งที่ไม่มีความออกไปแล้วก็สามารถพัดถ่านไฟที่กำลังจะมอดลงจากการร่อนรนในฝ่ายวิญญาณ เพื่อให้คุณตั้งมั่นอยู่ในความสว่างเจิดจ้าของพระเจ้าได้

### **ช่องว่าง**

ในมัทธิว 13 มีคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืช การแข่งขันแย่งช่องว่างทำให้ต้นไม้เบียดกันแน่น ผู้เชื่อซึ่งพัฒนาผลฝ่ายวิญญาณจะค้นพบว่า เขาจะต้องแยกตัวออกจากการประชันแข่งขันของโลก

**“และพืชซึ่งหว่านลงกลางหนามนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแล้วความกังวลตามธรรมดาของโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติรัดพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผล”**

**ยอห์น 13:22**

คุณต้องไม่ยอมให้ตนเองถูกเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีต่างๆ ของโลก คุณต้องรับการเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีของพระเจ้า

**“อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่”**

**โรม 12:2 ก**

พระเจ้าทรงจัดช่องว่างรอบตัวคุณให้ (แยกคุณออกมาและตั้งคุณไว้ต่างหากจากโลก) เพื่ออนุญาตให้คุณเจริญเติบโตในฝ่ายวิญญาณ

**“เขาจะเบิกบานอย่างดอกพลับพลึง เขาจะหยั่งรากเหมือนเลบานอน กิ่งก้านของเขาจะขยายออก เขาจะงามเหมือนมะกอกเทศและจะมีกลิ่นหอมเหมือนเลบานอน เขาทั้งหลายจะกลับมาอยู่ใต้ร่มเงาของเรา เขาจะเจริญขึ้นเหมือนอุทยาน จะออกดอกเหมือนเถาองุ่นและจะมีกลิ่นเหมือนเหล้าองุ่นแห่งเลบานอน”**

**ไฮเซยา 14:5-8**

### ระบบของราก

รากคือ สิ่งที่สำคัญมากในการยึดเหนี่ยวและหาสารอาหารมาเลี้ยงต้นไม้ นั่นคือ บทที่ 1 บอกวิธีที่จะพัฒนาระบบของรากในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณ

**“ความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย**

**แต่ความปิติยินดีของผู้ที่นั่งอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน**

**เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบไม้ก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น”**

สดุดี 1:1-3

### พักผ่อน

อาการสงบ (พักผ่อน) เข้าครอบงำฤดูพิเศษบางฤดูในวัฏจักรการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของต้นไม้

อาการสงบอยู่เฉยๆ ไม่มุงอกงามต่อไปเป็นช่วงเวลาระหว่างที่ต้นไม้มีสภาพที่ใกล้จะตายก็ได้ เพราะที่ไม่มีมีการเจริญเติบโตใดๆ เลย มันเป็นเวลาพักของต้นไม้ แต่ปกติแล้วอาการยับยั้งการเจริญเติบโตมักจะเกิดขึ้นก่อนช่วงเวลาซึ่งต้นไม้จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

ในโลกธรรมชาติ พระเจ้าทรงบัญชาให้ปีที่เจ็ดเป็น.. ปีสะบาโต.. ให้เป็นปีที่แผ่นดินหยุดพักสงบ

**“สิ่งใดที่ออกขึ้นมาเองเจ้าอย่าเก็บเกี่ยว ทุ่งอันเกิดอยู่ที่เถา อันเจ้ามิได้ตกแต่งก็อย่าเก็บ ให้เป็นปีที่แผ่นดินหยุดพักสงบ”**

เลวีนิติ 25:5

วัตถุประสงค์หนึ่งของการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณก็คือ เพื่อที่จะนำมาซึ่งการพักผ่อนฝ่ายวิญญาณและของการถูกทำให้สดชื่นขึ้นมาใหม่อีกครั้ง การทำให้สดชื่นใหม่แก่วิญญาณจิตส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

**“เหตุฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีว่าจะให้เราเข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ประทาน ก็ให้เราทั้งหลายระมัดระวังอยู่เสมอ มิฉะนั้นอาจจะมิบางคนในพวกท่านไปไม่ถึง ฉะนั้นจึงยังมีการพำนักสะบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้า”**

ฮีบรู 4:1, 9

**“เปล่า แต่พระองค์จะตรัสกับชนชาตินี้โดยต่างภาษาและด้วยปากของคนต่างด้าว คือแก่ผู้ที่พระองค์ตรัสว่า “นี่คือการหยุดพัก จงให้การหยุดพักแก่คนเหน็ดเหนื่อย และนี่คือการพักผ่อน ถึงกระนั้น เขาก็ยังไม่ฟัง”**

อิสยาห์ 28:11-12

### ดิน

ทั้งในโลกธรรมชาติและในโลกฝ่ายวิญญาณ เพื่อที่จะผลิตดอกออกผล พื้นดินต้องได้รับการ  
เตรียมอย่างเหมาะสม

คำอุปมาเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืชใน มัทธิว 13 นั้นคือสภาพของดินซึ่งเอื้ออำนวยต่อการ  
เจริญเติบโตของเมล็ด

หัวใจของคุณก็เป็นเหมือนดินในโลกธรรมชาติ ถ้าจิตใจของคุณแข็งกระด้างและเต็มไปด้วยสิ่ง  
ต่างๆ ของโลกนี้ซึ่งย้อมขัดขวางและสกัดกั้นพระวาระของพระเจ้า คุณจะไม่สามารถเกิดผลฝ่าย  
วิญญาณ

นั่นคือความรับผิดชอบของคุณในการจัดเตรียมดินฝ่ายวิญญาณแห่งหัวใจของคุณเพื่อ  
ตอบสนองต่อพระวาระของพระเจ้าอย่างถูกต้องเหมาะสม

**“จงหว่านความชอบธรรมไว้สำหรับตัว จงเกี่ยวผลของความรักมั่นคง เจ้าจงไถที่ดินที่  
ร้างอยู่ เพราะเป็นเวลาที่แสงหาพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะเสด็จมาโปรดความรอดลง  
ให้แก่เจ้า”**

ไฮเซยา 10:12

### ความตาย

ทุกครั้งที่คุณหว่านเมล็ดพืชเพื่อให้เกิดผล เมล็ดนั้นจะยังไม่งอกขึ้นเป็นชีวิต เว้นไว้เสียแต่ว่ามัน  
ต้องตายเสียก่อน

**“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าก็คงจะอยู่  
เป็นเมล็ดเดียว แต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วจะงอกขึ้นเกิดผลมาก”**

ยอห์น 12:24

**“คนโง่เขลา เมล็ดที่หว่านลงนั้น ถ้าไม่ตายเสียก่อนแล้วจะงอกขึ้นใหม่ไม่ได้”**

1 โครินธ์ 15:36

**“ทุกครั้งที่คุณเพาะเมล็ด ก็คือคุณหว่านบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่สามารถงอกขึ้นเป็นต้นที่  
มีชีวิต (เพาะตัวขึ้น งอกขึ้นมาและเจริญเติบโต) เว้นไว้เสียแต่ว่าเมล็ดที่หว่านลงไปในนั้นจะตาย  
เสียก่อน”**

1 โครินธ์ 15:36

ชีวิตฝ่ายวิญญาณขึ้นอยู่กับความตายต่อสิ่งต่างๆ ของโลก รวมทั้งคุณจำเป็นต้องตายต่อบาป  
ความต้องการทางฝ่ายโลก และความเพลิดเพลนของโลกนี้ การตายต่อสิ่งที่เป็นของโลกส่งผลให้มีการ  
พัฒนาผลของการเป็นเหมือนพระคริสต์ในชีวิตของคุณ

### ติดสนิทอยู่กับเถาองุ่น

เพื่อที่จะออกผลในโลกธรรมชาติและ แขนงต้องถูกทาบสนิทกับส่วนสำคัญของต้น ถ้าแขนงถูกหัก  
ออกจากลำต้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการให้ชีวิตคือเถาองุ่น แขนงก็จะออกผลเองไม่ได้

พระเยซูคริสต์คือ เกาฮุ่นและเราทั้งหลายได้แก่แขนงต่างๆ เพื่อที่จะเกิดผลฝ่ายวิญญาณ เราต้องดำรงรักษาสัมพันธ์ภาพของเรากับพระองค์ไว้

**“เราเป็นเกาฮุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา**

**แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น**

**ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน**

**จงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น**

**เราเป็นเกาฮุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็เกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำได้ไม่ได้เลย”**

**ยอห์น 15:1-5**

### การลิดแขนง

การลิดแขนงเป็นสิ่งจำเป็นในโลกธรรมชาติหากต้องการให้ต้นไม้มีการออกผลใหม่และออกผลอีก เมื่อชาวสวนลิดแขนงของต้นไม้ เขาจะตัดออกเพื่อให้แขนงนั้นออกผลอีก เพื่อที่จะทำให้พืชนั้นออกผลมากยิ่งขึ้น เขาเอาทุกสิ่งซึ่งจะขัดขวางการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่นั้นออก

การลิดแขนงคือสิ่งจำเป็นในโลกฝ่ายวิญญาณด้วย การลิดแขนงในโลกฝ่ายวิญญาณคือการแก้ไขโดยพระเจ้า พระคัมภีร์เรียกว่า “การตีสอน”

เมื่อพระเจ้าทรง “ลิดแขนง” พระองค์เอาทุกสิ่งซึ่งอาจขัดขวางการเจริญเติบโตในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณออก ขบวนการนี้จำเป็นสำหรับการเกิดผลฝ่ายวิญญาณของคุณ

**“แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น”**

**ยอห์น 15:2**

บางครั้งที่คุณไม่ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของการลิดแขนงนั้นก็เพราะว่าคุณมัวแต่โทษซาตาน ในเวลาที่พระเจ้าทรงเป็นผู้นำสถานการณ์ต่างๆ มาสู่ชีวิตของคุณเพื่อที่จะทรงแก้ไข (ลิดแขนง) คุณ

เป้าหมายของการแก้ไขของพระเจ้าได้ให้ไว้ใน โยเซยา

**“มาเถิด ให้เรากลับไปหาพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงฉีก และจะทรงรักษาเราให้หาย พระองค์ทรงไต่และจะทรงพันบาดแผลให้แก่เรา”**

**โยเซยา 6:1**

การตีสอนซึ่งเป็นผลของการลิดแขนงเพื่อให้มีการกลับมาหาพระเจ้า ซึ่งเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้เกิดผลฝ่ายวิญญาณและมีของพระวิญญาณบริสุทธิ์

### ภูมิอากาศ



ภูมิประเทศหรือลมฟ้าอากาศก็เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาผลไม้ ซึ่งในโลกธรรมชาติมีผลไม้หลายประเภทถูกพัฒนาในสิ่งแวดล้อมซึ่งถูกควบคุมเป็นพิเศษโดยเฉพาะ ต้นผลไม้เหล่านั้นถูกจัดให้เจริญเติบโตในอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่า “ที่เพาะเลี้ยงต้นไม้” ซึ่งมีอุณหภูมิเฉพาะ ต้นผลไม้เหล่านั้นถูกปกป้องจากสิ่งแวดล้อมแท้จริงของโลกภายนอก

หากคุณนำต้นไม้ผลไม้ชนิดที่ต้องอยู่ใน “ที่เพาะเลี้ยงต้นไม้” ออกมาและเคลื่อนย้ายออกไปไว้ข้างนอก ในไม่ช้ามันจะตายเพราะว่ามันเคยมีชีวิตอยู่เพียงแต่ในที่ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมถูกควบคุมไว้เท่านั้น มันไม่สามารถอดทนต่อสิ่งแวดล้อมในโลกที่แท้จริงได้

เมื่อพูดถึงในฝ่ายวิญญาณเรากลับไม่ต้องการเป็นคริสเตียนที่ดูเหมือนดีในสิ่งแวดล้อมที่จัดไว้ดีแล้ว แต่เหี่ยวแห้งร่วงโรยเมื่อสัมผัสติดต่อกับสิ่งแวดล้อมจริงๆ ของโลก

ผลฝ่ายวิญญาณควรเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด เมื่อเราสัมพันธ์กับโลกเช่นเดียวกับการอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดไว้แล้วเพื่อคริสเตียนหรือคริสตจักร

ชื่อ \_\_\_\_\_

### บททดสอบตนเองที่ 13

1. เขียนข้อพระคัมภีร์สำคัญของบทนี้จากความทรงจำ

---

---

2. อะไรคืออาการเกิดผลสี่ระดับซึ่งกล่าวถึงไว้ในยอห์น 15

---

---

3. จงเขียนรายชื่อสิ่งจำเป็น 12 ประการในโลกธรรมชาติเพื่ออาการเกิดผล โปรดจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเปรียบเทียบกับความจริงตามธรรมชาติและความจริงฝ่ายวิญญูณ เพราะว่า เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตผลฝ่ายวิญญูณด้วย

---

---

---

---

---

---

---

---

## คำตอบบททดสอบ บทที่ 13

1. “แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิด เพื่อให้้ออกผลมากขึ้น” ยอห์น 15:2
  
2.
  - ผล
  - ผลมากขึ้น
  - ผลมากมาย
  - ผลถาวร
  
3. 

- ชีวิต	- การพักผ่อน
- น้ำ	- ดิน
- แสงสว่าง	- ความตาย
- อากาศ	- ติดสนิทกับเถาองุ่น
- ช่องว่าง	- การลิดแขนง
- ระบบราก	- ดินฟ้าอากาศ

## เพื่อการศึกษาต่อไป

1. จงอ่านบทเพลงของซาโลมอน 4:12-16 ในบทความนี้เรามองเห็นภาพสวนของพระองค์ซึ่งขณะนี้หนึ่ง พระองค์ทรงเรียกประชากรของพระองค์ คือ คริสตจักร (ผู้เชื่อทั้งหลาย) ว่าเป็นสวนของพระองค์

ชีวิตของคุณคือ “ดิน” ฝ้ายวิญญาณ ซึ่งยินยอมให้เกิดผลฝ้ายวิญญาณ วัชพืชฝ้ายวิญญาณหรือแห้งแล้งปราศจากพืชผลและว่างเปล่า

มีอะไรกำลังขึ้นงอกงามอยู่ในดินฝ้ายวิญญาณของคุณ

มีวัชพืชและหนามของสิ่งตอเน่าบ้างไหม :

ความหงวโย ความวิตกกังวลหรือความสนใจหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้

การล่อลวงของความร่ำรวย

ความปรารถนาในสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นของโลกนี้

อะไรที่ยึดพื้นที่ในชีวิตของคุณไว้มากที่สุด อะไรเข้าครอบครองเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของคุณและความตั้งใจของคุณมากที่สุด อะไรคือความสำคัญสูงสุดและรองลงมาในการจัดอันดับในชีวิตของคุณ

“สวนแห่งหัวใจของคุณ” เป็นดินปนหินหรือเปล่า พื้นที่เหล่านั้นซึ่งเป็นคุณปฏิเสธรอย่างแข็งขันที่จะยอมให้พระบัญญัติของพระคริสต์เข้าครอบครองก็คือ ดินที่แห้งแล้งปราศจากพืชผล เป็นดินฝ้ายวิญญาณที่แห้งกระด้างเหมือนหิน

2. จงทำจนจบ “การวิเคราะห์ผลฝ้ายวิญญาณ” ในหน้าต่อไป คำตอบที่สัตย์ซื่อของคุณจะช่วยคุณประเมินค่าระดับปัจจุบันของการพัฒนาผลฝ้ายวิญญาณในชีวิตของคุณ

3. คุณได้ศึกษาเรื่อง “การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์” จบบริบูรณ์แล้ว

เพื่อศึกษาต่อไป เราแนะนำให้คุณให้เรียนหลักสูตรของทางสถาบันฮาร์เวสต์ไทม์ ในหัวข้อเรื่อง “ยุทธวิธีฝ้ายวิญญาณ คู่มือของสงครามฝ้ายวิญญาณ” ซึ่งเกี่ยวกับหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสงครามฝ้ายวิญญาณและอธิบายถึงการทำงานในภาคอื่นๆ ของพระเจ้าทั้งสามพระภาค พระเจ้า พระบิดาและพระเยซูคริสต์พระบุตร

## การวิเคราะห์ผลฝ้ายวิญญาณ

จงอ่านแต่ละประโยคและตอบโดยการเลือกหมายเลขของคำตอบซึ่งอธิบายถึงตัวคุณในปัจจุบัน

**ตัวอย่าง** 2 1. ฉันรู้สึกปลอดภัยในความมั่นคงของการที่พระเจ้าบังคับควบคุมอนาคตฉัน (ผู้ที่เลือกข้อนี้ ให้เขียนหมายเลข “2” ลงในช่องว่าง เพราะว่าประโยคนี้เป็นจริงเสมอในชีวิตของคุณ)

## ผลของการวิเคราะห์ฝ้ายวิญญาณ

ตอบแต่ละคำถามโดยการเขียน 3, 2, 1 หรือ 0

3 หมายถึง “สิ่งนี้เป็นความจริงอย่างแน่นอนในชีวิตของฉัน”

2 หมายถึง “สิ่งนี้เป็นจริงเสมอในชีวิตของฉัน”

1 หมายถึง “สิ่งนี้เป็นจริงในบางโอกาส”

0 หมายถึง “สิ่งนี้ไม่เคยเป็นจริงเลยในชีวิตของฉัน”

- \_\_\_\_\_ 1. ฉันปลอดภัยในความมั่นคงของการที่พระเจ้าทรงบังคับควบคุมอนาคตฉัน
- \_\_\_\_\_ 2. ฉันทราบว่าพระเจ้าได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาด้วยความเต็มใจ
- \_\_\_\_\_ 3. ฉันเห็นด้วยว่า ความเชื่อของฉันมีพลังต่อเมื่อพระเจ้าทรงมีคุณค่าพอแก่การเชื่อถือ
- \_\_\_\_\_ 4. ฉันกำลังรอคอยให้พระสัญญาของพระเจ้าสำเร็จลง
- \_\_\_\_\_ 5. ฉันคิดถึงพระเจ้าในลักษณะที่บางครั้งก็ทรงพิโรธ
- \_\_\_\_\_ 6. ฉันรู้ว่าความเมตตากรุณาของพระเจ้าสำแดงออกมาโดยการส่งพระเยซูมาเพื่อสงวนฉันไว้จากการลงโทษที่สมควรได้รับ
- \_\_\_\_\_ 7. ฉันรู้สึกปีติในพระคุณพระบิดาเจ้าซึ่งพระองค์ทรงรักโลกจนพระองค์ได้ประทานพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์
- \_\_\_\_\_ 8. ฉันรู้ว่าการทรงสถิตของพระเจ้าคือความชื่นชมยินดีของฉัน
- \_\_\_\_\_ 9. ฉันกำลังกล่าวว่า “ไม่” ต่อสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงห้าม และ “ใช่” ต่อพระบัญญัติของพระองค์
- \_\_\_\_\_ 10. ฉันกำลังยอมรับพระสัญญาแห่งสันติสุขของพระองค์
- \_\_\_\_\_ 11. ฉันกำลังเต็มใจยอมต่อสิทธิอำนาจในชีวิตของฉัน
- \_\_\_\_\_ 12. ฉันกำลังเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิม เมื่อวานนี้ วันนี้และนิรันดร์
- \_\_\_\_\_ 13. ฉันยอมรับความไม่สมบูรณ์ของคนอื่นๆ โดยทราบดีว่า พระเจ้ายังทรงทำกิจในชีวิตของเขา
- \_\_\_\_\_ 14. พระเจ้าผู้ทรงเข้มงวดแต่แสนดี ทำให้ฉันรู้สึกตัวว่าผิด
- \_\_\_\_\_ 15. ฉันกำลังยกโทษให้ผู้อื่นดังเช่นพระคริสต์ทรงยกโทษฉัน
- \_\_\_\_\_ 16. ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงรักฉันแม้ว่าฉันกำลังไม่รักคนอื่น
- \_\_\_\_\_ 17. ฉันมีความมั่นใจในความรอดจากการตอบรับพระเยซูไว้ในฐานะพระเจ้า
- \_\_\_\_\_ 18. ฉันกำลังเรียนรู้ที่จะกล่าวปฏิเสธแก่สิ่งที่สำคัญน้อยกว่า เพื่อที่จะมีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่เพื่อพระองค์
- \_\_\_\_\_ 19. ฉันมีความมั่นใจในการยกโทษบาป
- \_\_\_\_\_ 20. ฉันพร้อมที่จะยอมจำนนต่อพระวาระของพระเจ้าและพระวิญญูณบรสิสุทธิ
- \_\_\_\_\_ 21. ฉันอยู่ในความไว้วางใจในพระสัญญาซึ่งกำลังจะเป็นจริง
- \_\_\_\_\_ 22. ฉันมีความอดทนในการเผชิญหน้ากับความคับข้องใจ การข่มเหง ความต้องการที่ได้มาโดยยากและความกดดันต่างๆ
- \_\_\_\_\_ 23. ฉันดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันในแบบอย่างของชีวิตที่สอดคล้องกันพระคัมภีร์
- \_\_\_\_\_ 24. ฉันกำลังปลอบโยน หนุนใจและเป็นที่ปรึกษาของคนอื่น
- \_\_\_\_\_ 25. ฉันให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นของญาติๆ และเพื่อนๆ โดยไม่มีข้อแม้
- \_\_\_\_\_ 26. ฉันกำลังเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญูณตามที่พระเจ้าทรงตั้งใจไว้
- \_\_\_\_\_ 27. ฉันกำลังมีชีวิตที่มั่นคงในการเสียสละ
- \_\_\_\_\_ 28. ฉันมีความมั่นใจอยู่ภายใน และมีความเชื่อมั่นจากการเป็นผู้มีความประพฤติถูกต้องกับพระเจ้า (ความชอบธรรม)
- \_\_\_\_\_ 29. ฉันกำลังแสดงออกถึงการประสานงานกับผู้อื่น การเป็นคนที่ยอมรับได้และความถ่อมใจ
- \_\_\_\_\_ 30. ฉันเป็นคนที่ยื่นไว้วางใจได้ในการยอมรับความรับผิดชอบในส่วนที่ฉันพึงมี

- \_\_\_\_\_ 31. ฉันกำลังรอคอยพระเจ้าที่จะช่วยเหลือฉันในการเปลี่ยนแปลงฉันให้เป็นในสิ่งที่ฉันสามารถเป็นได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ให้ฉันเป็น
- \_\_\_\_\_ 32. ฉันเป็นคนสัตย์ซื่อในการบอกความจริง ความซื่อสัตย์และรักษาสัญญา
- \_\_\_\_\_ 33. ฉันพยายามพูดแต่ในด้านบวกซึ่งเป็นคำพูดที่เสริมสร้างคนอื่น
- \_\_\_\_\_ 34. ฉันยังมีความมั่นใจในคุณงามความดีของผู้คนซึ่ง “เข้ามาแหยประสาท” ฉัน
- \_\_\_\_\_ 35. ฉันมีความพอใจในการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าโดยไม่เปลี่ยนแปลง
- \_\_\_\_\_ 36. ฉันมีความผูกพันต่อบุคคลหรือกลุ่มคนที่จะช่วยให้ฉันรับผิดชอบต่อการควบคุมปัญหาต่างๆ ในชีวิตของฉัน
- \_\_\_\_\_ 37. ฉันมีสันติสุขอยู่ภายในโดยการยอมให้พระวิญญูณบรสิสุทธิเข้าควบคุมชีวิตภายในของฉัน
- \_\_\_\_\_ 38. ฉันเปิดใจยอมรับคำแนะนำจากผู้อื่นในจุดที่ฉันจำเป็นต้องแก้ไข
- \_\_\_\_\_ 39. ฉันทำหน้าที่ของฉันได้ดีด้วยความสามารถซึ่งฉันรู้ตัวว่ามีอยู่
- \_\_\_\_\_ 40. ฉันเลื่อนกิจกรรมซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อความสุขเพียงประเดี๋ยวเดียวออกไป เพื่อวัตถุประสงค์ในการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญูณในอนาคต
- \_\_\_\_\_ 41. ฉันกล้าเผชิญหน้ากับคริสเตียนคนอื่น ๆ ด้วยสันติวิธีเมื่อเขาปฏิบัติตัวผิดจากมาตรฐานของพระเจ้า
- \_\_\_\_\_ 42. ฉันตั้งใจฟังคนอื่นเพื่อที่จะเข้าใจเขาอย่างแท้จริง
- \_\_\_\_\_ 43. ฉันยอมรับใช้คนอื่น แม้เขาไม่เคยทำอะไรให้ฉันหรือไม่ยอมทำอะไรให้ฉันก็ตาม
- \_\_\_\_\_ 44. ฉันมีความยินดีอย่างใหญ่หลวงในสันติสุขฝ่ายวิญญูณ
- \_\_\_\_\_ 45. ฉันกำลังพยายามควบคุมปัญหาต่างๆ ในชีวิตของฉันด้วยความรู้และความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเงิน เพศ การรับประทานมากเกินไปหรือการซุบซิบนินทา
- \_\_\_\_\_ 46. ฉันรักษาความสงบเยือกเย็นภายในได้ แม้ว่าจะเกิดการขัดแย้งหรือมีความเห็นไม่ตรงกับของคนอื่นๆ
- \_\_\_\_\_ 47. ฉันมักถ่อมใจในการสนทนา
- \_\_\_\_\_ 48. ฉันบริหารเวลา การเงินและตนเองในฐานะที่ทุกสิ่งนั้นเป็นของพระเจ้า
- \_\_\_\_\_ 49. ฉันยังคงมีความหวังในพระเจ้า แม้เมื่ออยู่ในความทุกข์
- \_\_\_\_\_ 50. ฉันยินดียอมให้ “แสงสว่างในตัวฉันฉายแสงเจิดจ้าต่อหน้าคนทั้งปวงเพื่อเขาจะได้เห็นการดีที่ฉันทำ”
- \_\_\_\_\_ 51. ฉันเห็นความจำเป็นที่น่าเห็นใจของผู้อื่นแล้วอดใจไม่ให้ความช่วยเหลือเขาไม่ได้
- \_\_\_\_\_ 52. ฉันได้ยกโทษให้ผู้อื่นที่เคยทำให้ฉันเสียใจมากได้แล้ว
- \_\_\_\_\_ 53. ฉันรู้สึกชื่นชมยินดีไปกับสิ่งที่พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ชีวิตของผู้เชื่อคนอื่นๆ ด้วยใจจริง
- \_\_\_\_\_ 54. ฉันมีหัวใจที่ไม่ขมขื่นไปกับปัญหาในท่ามกลางความทุกข์ยากของโลกนี้
- \_\_\_\_\_ 55. ฉันพยายามหลีกเลี่ยงการตอบโต้ให้สาสมต่อผู้ที่กระทำผิดต่อฉัน
- \_\_\_\_\_ 56. ฉันสามารถยืนหยัดอยู่ได้แม้ในเวลาแห่งความยากลำบาก
- \_\_\_\_\_ 57. ฉันยอมรับความก้าวหน้าของผู้อื่นซึ่งเขาพัฒนาไปคนละขั้นหรือในทิศทางที่แตกต่างไปจากฉัน
- \_\_\_\_\_ 58. ฉันพร้อมในการเซ็นคำร้องเพื่อยื่นฎีกาต่อต้านการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
- \_\_\_\_\_ 59. ฉันยอมรับในส่วนของบุคคลซึ่งหลายๆ คนลงความเห็นว่าเขาคงอยู่ในการทำบาปชนิด “ร้ายแรง”
- \_\_\_\_\_ 60. ฉันกำลังอธิษฐานเพื่อศัตรูและคนซึ่งไม่น่ารัก
- \_\_\_\_\_ 61. ฉันชื่นชมยินดีในการปฏิบัติตามพันธสัญญาแห่งการรับใช้

\_\_\_\_\_ 62. ฉันพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดๆ ที่คิดว่าตนเองอาจถูกทดลองได้ง่ายๆ หรือเข้าไปติดกับดักของการเสพยาติได้โดยไม่รู้ตัว

### การนับคะแนนการวิเคราะห์

1. นำคำตอบจากการวิเคราะห์ของคุณมาใส่ลงในช่องว่างข้างล่างนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตอบคำถามของข้อ 1 ว่า “3” ก็ให้คุณเขียน “3” ลงในช่องสี่เหลี่ยมใต้เลข 1 ข้างล่างนี้

ตัวอย่าง		คะแนนรวมของแถว					ผล
1	10	19	28	37	46	55	สันติสุข
33							

2. หลังจากที่คุณได้เติมช่องสี่เหลี่ยมครบแล้ว ให้นำคะแนนทั้งหมดของผลบวกตามด้านขวาของแถว

คะแนนรวมของแถว							ผล
1	10	19	28	37	46	55	สันติสุข
2	11	20	29	38	47	56	ความสุภาพ
3	12	21	30	39	48	57	ความเชื่อ
4	13	22	31	40	49	58	ความอดทนนาน
5	14	23	32	41	50	59	ความดี
6	15	24	33	42	51	60	ความอ่อนน้อมถ่อมตน
7	16	25	34	43	52	61	ความรัก
8	17	26	35	44	53	62	ความชื่นชมยินดี
9	18	27	36	45	54	63	ความรู้จักบังคับตน

### การนำมาใช้

เมื่อคุณได้ผลของ “การวิเคราะห์ผลฝ่ายวิญญาณของคุณ” แล้ว จงเติมข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

1. คุณคะแนนที่ต่ำสุดของคุณ แล้วเติมข้อความต่อไปนี้

การวิเคราะห์เสนอแนะว่า ฉันต้องพัฒนาผลฝ่ายวิญญาณในด้าน \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ให้มากขึ้น

2. ฉันกำลังเลือกผลชนิดหนึ่ง เพื่อมุ่งเน้นการอธิษฐานของฉันและความตั้งใจของฉันในเดือนหน้า ผลที่ฉันจะมุ่งเน้นคือ \_\_\_\_\_

3. นอกจากการอธิษฐานแล้ว ฉันจะปฏิบัติดังต่อไปนี้เพื่อช่วยให้ผลนี้พัฒนาขึ้น

จงตรวจสอบดูแต่ละข้อและเติมข้อความให้สมบูรณ์

- \_\_\_\_\_ ฉันจะเริ่มต้นทำบางสิ่งใหม่ๆ คุณจะเริ่มทำอะไร?
- \_\_\_\_\_ ฉันจะเลิกทำบางสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ คุณจะเลิกทำอะไร?
- \_\_\_\_\_ ฉันจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในชีวิตของฉัน คุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเฉพาะเจาะจง?
- 

## ภาคผนวก

หนังสือพระคัมภีร์กล่าวถึงของประทานฝ่ายวิญญาณได้ให้ความคิดใหม่เพิ่มเติมในด้านความหมายของของประทานต่างๆ ดังนี้

“ของประทานของพระองค์ก็คือ ให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์

เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มขนาดความใหญ่โตของพระคริสต์

เพื่อเราจะเป็นเด็กอีกต่อไป ถูกขัดไปขัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่างและด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง

แต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรัก เพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์

คือเนื่องจากพระองค์นั้น ร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อกันและประสานกันโดยทุกๆ ข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรัก เมื่ออวัยวะทั้งสิ้นที่ติดต่อกันและประสานกันโดยทุกๆ ข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรัก เมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้ว

เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอยืนยันและเป็นพยานในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านอย่าประพฤติอย่างคนต่างชาดที่เข้าประพฤติกันนั้นคือ มีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไร้สาระ” **เอเฟซัส 4:11-17**

“ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่น

ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน เป็นผู้รับมอบฉันท์ที่ดีที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า

ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะพูด ก็ให้กล่าวเหมือนหนึ่งกล่าวพระภาชิตของพระเจ้า ถ้าคนใดกระทำการ ก็จงให้บริการตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทาน เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้เกียรติในการทั้งปวงโดยทางพระเยซูคริสต์ พระสิริและไศสรวรยานภาพจะมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิรันดร์ อาเมน” **1 เปโตร 4:9-11**

“เพราะว่าในร่างกายอันเดียวนั้น เรามีอวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะนั้นๆ มิได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใด

พวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์ และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้น

และเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานให้แก่เราคือ ถ้าเป็นเผยพระวจนะก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อ

ถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอน

ถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติ ถ้าเป็นการบริจจาคก็จงให้ด้วยใจกว้างขวาง ผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตา ก็จงแสดงด้วยใจยินดี” **โรม 12:4-8**



“ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องของท่านฝ่ายพระวิญญาณนั้น ท่านรู้แล้วว่า แต่ก่อนท่านยังเป็นคนต่างศาสนาอยู่นั้น ท่านถูกชักนำให้หลงไปนับถือรูปเคารพซึ่งพูดไม่ได้ไม่ว่าท่านถูกนำไปอย่างไร

เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบอกท่านทั้งหลายให้ทราบว่ามีผู้ใดซึ่งพูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้า จะพูดว่า “ขอให้พระเยซูถูกแช่ง” และไม่มีผู้ใดอาจพูดว่า “พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” นอกจากผู้ที่พูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ของท่านนั้นมีต่างๆ กัน แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน งานรับใช้มีต่างๆ กันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน กิจกรรมมีต่างๆ กัน แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆ ในทุกคน การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน พระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน

และให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้ แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกัน

และให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้ และให้อีกคนรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ และให้อีกคนพูดภาษาแปลกๆ และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆ ได้

สิ่งสารพัดเหล่านี้ พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์”

1 โครินธ์ 12:1-11

“ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์ และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น และพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักร คือหนึ่งอัครทูต สองผู้เผยพระวจนะ สามครูบาอาจารย์ แล้วต่อจากนั้นก็มิผู้กระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์ ผู้รักษาโรค ผู้อุปการะ ผู้ครอบครอง และผู้รู้ภาษาแปลกๆ”

1 โครินธ์ 1:27-28